

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

liên quan theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ không chỉ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế mà còn tránh mắc phải các thiếu sót, khuyết điểm tương tự, trên cơ sở

đề rút kinh nghiệm, bảo đảm các công việc được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Đồng chí đánh giá cao trách nhiệm của các sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc nghiêm túc thực hiện kiểm điểm theo kế hoạch của UBND tỉnh, chủ trương giải quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng thời, đề nghị

Thanh tra Chính phủ, Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh trong quá trình tổng hợp kết quả kiểm điểm của các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố phải tổng hợp cả các biện pháp khắc phục, trong đó có nêu rõ số lượng các biện pháp đã được khắc phục và các hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân; đồng thời, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập ba

tổ công tác của UBND tỉnh do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách giải quyết những tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; những vấn đề về đất đai và môi trường; trách nhiệm thực hiện các dự án. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố nỗ lực cố gắng giải quyết các vấn đề tồn tại nêu trong Kết luận thanh tra xong trước ngày 20/12 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

pháp luật và tham mưu các cấp lãnh đạo được các tỉnh, thành phố đặc biệt chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên với 106 đơn vị được thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý nhiều đơn vị vi phạm, tổng số tiền xử phạt 329 triệu đồng. Việc rà soát các đài phát thanh truyền hình, truyền thanh máy trên địa bàn, đôn đốc cấp mới, gia hạn giấy phép bảo đảm tuân thủ pháp luật về tần số VTD. Cũng trong năm 2019, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố hoàn thành xử lý 12 vụ can nhiễu theo quy định của Cục Tần số vô tuyến điện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019, công tác phối hợp quản lý tần số VTD khu vực V cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc quản lý thiết bị VTD lưu thông trên thị trường chưa được chú trọng đúng mức, các thiết bị VTD nhập lậu được mua bán và sử dụng trái phép; tại một số địa phương, chất lượng vùng phủ mạng thông tin di động chưa bảo đảm dẫn đến việc người dân tự ý sử dụng các thiết bị kích sóng di động gây can nhiễu, ảnh hưởng lớn đến an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin di động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 6/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đi thăm mô hình chăn nuôi bò lai Sind sinh sản của gia đình anh Đoàn Văn Cường, xã Vũ Hội (Vũ Thư) và mô hình sản xuất thuộc dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau (cà chua ghép, ớt cay) theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

Sau 3 năm đầu tư xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản trên diện tích hơn 4ha, hiện nay, trang trại của anh Đoàn Văn Cường có 60 con bò lai Sind sinh sản và hậu bị. Trong năm 2019, gia đình anh đã xuất bán

ra thị trường 10 con bò giống, thu về hơn 200 triệu đồng. Đây là một trong những mô hình ứng dụng công nghệ chăn nuôi trên đệm lót sinh học, không gây ô nhiễm môi trường.

Thực tiếp tham quan khu chăn nuôi và khu trồng cỏ voi tại trang trại, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao phương pháp chăn nuôi theo hướng nông nghiệp hữu cơ, cung cấp nguồn giống chất lượng ra thị trường. Tuy nhiên, chủ trang trại mới chỉ dừng ở việc chăn nuôi sinh sản, chưa hướng đến chăn nuôi bò thương phẩm nên hiệu quả chưa cao. Để mô hình đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí đề nghị chủ trang trại cần tiếp tục mở rộng quy mô, diện tích cũng như thị trường tiêu thụ theo hướng phát triển bền vững.

Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Vũ Thư quan tâm, tạo điều kiện cho chủ trang trại tiếp cận các nguồn vốn vay, tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi nông hộ như của anh Cường. Ngoài nguồn thức ăn chính là cỏ voi, chủ trang trại phải đa dạng nguồn thức ăn cho bò, nhất là thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp; tiếp tục áp dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi và tuân thủ các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết nhằm tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài.

Dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau (cà chua ghép, ớt cay) theo chuỗi

giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn có quy mô hơn 5ha với các mô hình sản xuất: giống ớt cay, giống cà chua ghép, ớt cay ngoài đồng ruộng, cà chua trái vụ trong nhà lưới, cà chua ghép ngoài đồng... Hiện nay, quy trình sản xuất rau, quả của Công ty đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng công nghệ tưới tự động... Các sản phẩm nông nghiệp của Công ty đang được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị của Vinmart.

Sau khi tham quan thực tế một số phân khu của dự án, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần tiên phong của doanh nghiệp trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến sản xuất nông sản sạch cung cấp ra thị trường, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Đồng chí mong muốn Công ty

tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, từ đó chiếm lĩnh thị trường nông sản sạch trong nước và nước ngoài. Các ngành, các địa phương liên quan tiếp tục đồng hành, cùng tháo gỡ những khó khăn, nhất là trong liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, hướng đến hiệu quả sản xuất toàn diện; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để phát triển nhiều hơn các mô hình sản xuất nông sản sạch, liên kết với các HTX, hộ nông dân để không chỉ doanh nghiệp mà người dân cũng được hưởng lợi. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích nông dân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô canh tác những cánh đồng cho hiệu quả kinh tế cao, không để ruộng bị bỏ hoang.

TÁT ĐẠT

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích dẫn đầu phong trào giáo dục của tỉnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020, thành phố phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng

13,96%; hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là phường đối với các xã Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 90,5%, cơ quan, đơn vị văn hóa 97,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%...

SỐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cấp đổi, cấp lại gần 19.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 10 tháng qua, Sở đã tiếp nhận, thẩm định trình ký 49 giấy chứng nhận của các đơn vị hành chính sự nghiệp, an ninh quốc phòng, cơ sở tôn giáo; 213 giấy chứng nhận của các tổ chức kinh tế; 504 giấy chứng nhận đối với hộ gia đình

tại các khu đô thị. Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 8 chỉ nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố chuyển lên, thẩm định trình Giám đốc Sở ký gần 19.400 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, bảo đảm đúng quy định về thời gian, trình tự, thủ tục, góp phần đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp.

DUỐC ĐÙNG

Khống chế nhanh 2 vụ cháy nhà dân



Ngôi nhà xây ra hỏa hoạn tại phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình).

Khoảng 13 giờ ngày 6/12/2019 đã xảy ra vụ cháy trên tầng 2 nhà anh Ngô Văn Tiến, sinh năm 1972, trú tại số 28/5, ngõ 96, tổ 18, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình).

Đây là ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ sát chợ Bồ Xuyên nên việc để xảy ra cháy đã khiến

không ít người dân trong khu phố bị ảnh hưởng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã đưa 5 xe chữa cháy và trên 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế. Tuy nhiên, đây là ngôi nhà 5 tầng, kết hợp giữa buôn bán đồ điện gia dụng và nhà ở nên có nhiều vật liệu dễ cháy, do đó đám cháy bùng phát dữ dội. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được khống chế.

Rất may, cả 2 vụ cháy trên không có thiệt hại về người, tuy nhiên đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

NGUYỄN TÙNG

trong ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau 40 phút triển khai dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không cháy lan ra ngoài gia đình xung quanh.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/12/2019 đã xảy ra cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Lưu, khu vực ngã tư trạm Chạy, xã Thống Nhất (Hưng Hà). Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã điều 5 xe chữa cháy và trên 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế. Tuy nhiên, đây là ngôi nhà 5 tầng, kết hợp giữa buôn bán đồ điện gia dụng và nhà ở nên có nhiều vật liệu dễ cháy, do đó đám cháy bùng phát dữ dội. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được khống chế.

Rất may, cả 2 vụ cháy trên không có thiệt hại về người, tuy nhiên đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Kịch tính bóng đá SEA Games!

(chinhphu.vn) Chưa một kỳ SEA Games nào mà vòng bảng môn bóng đá nam lại hấp dẫn, kịch tính khi phải đến đấu cuối cùng (ngày 5/12) mới xác định được 3 cái tên còn lại vào vòng bán kết.

“Kỳ thú” bảng A: Campuchia lại á quân SEA Games

Bảng A bóng đá nam SEA Games 30 là bảng đấu chỉ có 5 đội, gồm: Chủ nhà Philippines, đương kim á quân SEA Games Malaysia, Myanmar, Campuchia, Timor Leste.

Thoạt nhìn danh sách bảng đấu và lượt qua lịch sử SEA Games, người ta dễ dàng xuống ngay 2 cái tên nổi trội: U22 Malaysia và Myanmar. Nhưng đội còn lại sẽ chỉ là “túi đựng bóng” cho 2 “ông lớn” này cạnh tranh ngôi nhất nhì bảng vì ở kỷ Đại hội lần thứ 30, nếu trong 1 bảng có 2 đội bằng điểm nhau trở lên thì hiệu số bàn thắng/bàn thua sẽ quyết định đội đi tiếp.

Thực tế kết quả các trận đối đầu lại khác so với dự đoán, trong đó nổi bật là Đội tuyển U22 Campuchia, khi họ không cam chịu là “kẻ lót đường” và á quân SEA Games Malaysia là người hiểu rõ nhất điều này.

Hết lượt trận thứ 3, chỉ có U22 Myanmar giành suất vào bán kết với 10 điểm, suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Malaysia, Campuchia, Philippines.

Điều lý thú là cả 3 đội đều cùng có 4 điểm song lợi thế thuộc về Campuchia (hiệu số +4) và Malaysia (hiệu số +3). Hai đội này lại gặp nhau ở lượt trận cuối và nếu hòa nhau thì



Bóng đá trẻ Campuchia có bước nhảy vọt tại kỳ SEA Games này.

lợi thế lại thuộc về Philippines (hiệu số là 0) nếu thắng đậm Timor Leste.

Lượt trận cuối (ngày 4/12) diễn ra vô cùng hấp dẫn ở cả 2 cặp đấu. Rất nhiều người cho rằng gặp Malaysia, Campuchia sẽ trắng tay nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, các cầu thủ trẻ Campuchia đã làm được điều “không tưởng” khi dẫn trước Malaysia 3 bàn và thắng chung cuộc 3 - 1.

Chiến thắng của U22 Campuchia cũng là nỗi buồn của chủ nhà Philippines vì trong nỗ lực cuối cùng, U22 Philippines cũng thắng Timor Leste 6 - 1.

Kết thúc vòng bảng, Myanmar giành ngôi đầu bảng, Campuchia xếp thứ nhì và chuẩn bị cho vòng bán kết.

“Cú sốc” bảng B: Không thua Việt Nam, đương kim vô địch vẫn bị loại

Diễn biến ở bảng B (gồm Việt Nam, Thái Lan - đương kim vô địch SEA Games, Indonesia - đương kim vô địch U22 Đông Nam Á 2019, Singapore, Lào, Brunei) cũng diễn ra khốc liệt và phải đến lượt trận cuối cùng, 2 cái tên vào bán kết mới được xác định, dù người ta dự đoán 2 trong số 3 đội là Việt Nam, Indonesia, Thái Lan sẽ có suất đi tiếp.

Kết thúc lượt trận thứ tư, tình hình bảng B đã đúng như vậy khi Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu bảng (12 điểm, hiệu số +13), Indonesia (9 điểm, hiệu số +11), Thái Lan (9 điểm, hiệu số +10).

Lượt trận cuối (ngày 5/12), nhiệm vụ của Indonesia là nhẹ nhàng nhất vì chỉ phải gặp U22 Lào. Trong khi đó, Thái Lan buộc phải thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn, điều họ hoàn toàn có thể làm được (tại SEA Games 29, Thái Lan thắng Việt Nam 3 - 0), còn U22 Việt Nam dù có quyền tự quyết nhưng vẫn có thể thua đối thủ.

Trận thu hùng này bắt đầu với việc Thái Lan hoàn thành nhiệm vụ để bảng 2 bảng thắng khi bóng chỉ mới lăn được 11 phút. Tuy trong thế bị dồn vào chân tường nhưng các học trò ông Park Hang-seo không mất tinh thần và đã giành lại lợi thế khi Tiến Linh gỡ 1 bàn ở phút 15. Rồi U22 Thái Lan bị loại... từ bàn gỡ hòa 2 - 2 sau cú sút phạt 11m cũng của Tiến Linh vào phút 69.

Đến lúc này, bảng B mới xác định được 2 đội vào bán kết: Việt Nam và Indonesia.

Vòng bán kết là cuộc so tài giữa U22 Việt Nam - U22 Campuchia và U22 Indonesia - U22 Myanmar.

Một vài thống kê thú vị

- Lần đầu tiên, bóng đá SEA Games tổ chức trên sân cỏ nhân tạo.
- Tại SEA Games 30, cả đương kim vô địch Thái Lan (tính từ năm 1975 đã 15 lần vô địch), đương kim á quân Malaysia (5



Nguyễn Tiến Linh - người ghi cả 2 bàn trong trận gặp U22 Thái Lan (ngày 5/12).

lần vô địch) đều bị loại từ vòng bảng.

- Đội tuyển U22 Campuchia lần đầu tiên vào bán kết.
- Đội tuyển U22 Việt Nam là đội duy nhất không thua trận

nào (hòa 1, thắng 4); là đội vào bán kết có nhiều điểm nhất (13).

- U22 Thái Lan là đội duy nhất không triệu tập 2 cầu thủ trên 22 tuổi và cũng là đội hòa trận cuối cùng nhưng vẫn bị loại.



“Vua phá lưới” vòng bảng: Osvaldo Haay của U22 Indonesia.

loại. Tình cảnh này cũng tương tự với đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018 dù không thua trận nào vẫn thành “cụm vương”. Nền nhớ, ở SEA Games, Thái Lan là đội bóng thành công nhất với 15 chức vô địch.

- Trọng tài chưa rút thẻ đỏ trực tiếp nào phạt các cầu thủ.
- Quả phạt 11m mà U22 Việt Nam được hưởng trong trận gặp Thái Lan (ngày 5/12) là quả phạt 11m đầu tiên.
- Sau 25 trận đấu, các cầu thủ đã ghi được tổng cộng 94 bàn thắng (trung bình 3,76 bàn/trận).
- Đội tuyển Indonesia là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 trận đấu (thắng Brunei 8 - 0) và cũng là đội có hiệu số bàn thắng/bàn thua cao nhất (+15).
- Danh hiệu “Vua phá lưới” đang thuộc về tiền vệ Osvaldo Haay (22 tuổi) của đội tuyển U22 Indonesia (7 bàn).